

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG**  
**CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH LONG AN**  
**KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026**  
**HUỲNH THỊ DIỄM LỆ**

- Họ và tên: **HUỲNH THỊ DIỄM LỆ**
- Sinh năm 1974
- Đang công tác tại Hội LHPN Việt Nam TP.Tân An, tỉnh Long An

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG**

Là một cán bộ, đảng viên đang sinh sống và công tác trên địa bàn thành phố tôi hiểu rằng: Mặc dù hiện nay TP.Tân An đã đạt tiêu chí đô thị loại II và 14/14 xã, phường trong thành phố đạt danh hiệu xã văn hóa, phường văn minh đô thị; đặc biệt Tân An đã được công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới vào cuối năm 2020. Tuy nhiên, thành tựu đạt được trên một số lĩnh vực vẫn còn mặt chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của thành phố: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế thành phố chưa cao so với khu vực, tỷ trọng ngành thương mại - dịch vụ, công nghiệp - xây dựng dù có tăng nhưng còn ở mức thấp trong tổng cơ cấu kinh tế; hiệu quả sản xuất nông nghiệp chưa cao, chưa thật sự tạo sức bật chung trong vùng. Thu hút và phát huy tối đa các nguồn lực đầu tư phát triển công nghiệp còn chậm. Sản xuất nhỏ lẻ, manh mún vẫn còn từ đó ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân. Kết cấu hạ tầng đô thị chưa đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển là đô thị trung tâm của tỉnh lỵ. Việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị có mặt chưa đi vào chiều sâu, chưa lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng dân cư,...

Từ những khó khăn này, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, với tinh thần trách nhiệm là một đại biểu HĐND, trước hết tôi sẽ có kế hoạch thu xếp công việc cơ quan, công việc gia đình để làm tròn nhiệm vụ của người đại biểu HĐND, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử. Luôn học tập nâng cao trình độ, lý luận chính trị, rèn luyện và tu dưỡng phẩm chất đạo đức lối

sống. Bản thân và gia đình luôn chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và các quy định của địa phương.

Thứ hai, luôn giữ mối quan hệ mật thiết với cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri để phản ánh tại kỳ họp HĐND, phản ánh với các cấp, các ngành có liên quan, có thẩm quyền giải quyết. Trên cơ sở đó HĐND đưa ra những quyết sách phù hợp với tình hình phát triển KT – XH của địa phương.

Thứ ba, tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, các kỳ họp của HĐND và tích cực nghiên cứu, tham gia đóng góp vào các vấn đề của HĐND, đồng thời thẳng thắn nêu ra những vấn đề đang được cử tri quan tâm. Tham gia vào hoạt động giám sát, chất vấn do HĐND tỉnh tổ chức; thực hiện tốt việc bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của cử tri, bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em thông qua việc đề xuất ý kiến với các cấp uỷ Đảng, chính quyền về các chế độ chính sách đối với các đối tượng cử tri nhằm góp phần bảo đảm công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Thứ tư, bản thân đang công tác trong tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và là ứng cử viên nữ, nên tôi đặc biệt quan tâm đến việc ủng hộ tạo điều kiện để phụ nữ chăm sóc gia đình và tham gia hoạt động công tác xã hội, quan tâm đến chính sách của Nhà nước trong việc chăm sóc và bảo vệ trẻ em, chăm lo bảo vệ quyền lợi chính đáng cho hội viên phụ nữ địa phương ổn định đời sống văn hóa tinh thần. Đồng thời, chủ động phối hợp với ngành chức năng mở các lớp tập huấn cho phụ nữ về kỹ năng chăn nuôi trồng trọt, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp để giảm ngày công lao động, tạo nguồn vốn vay từ ngân hàng chính sách với lãi suất ưu đãi để chị em phát triển kinh tế gia đình, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển KT – XH của địa phương nói riêng và sự phát triển chung của thành phố, để Tân An xứng tầm là đô thị trung tâm, hạt nhân, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh.

Là đại biểu dân cử thì phải có tâm huyết, có cống hiến cả sức lực và trí tuệ, tôi nhận thấy có đủ tư cách, trình độ và lòng nhiệt thành ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa này, nhằm đem sức lực, trí tuệ cống hiến cho người dân, cử tri với mục đích là tự giác, tự nguyện. Ý thức được vai trò của người cán bộ, đảng viên thì phải có trách nhiệm với Đảng và có trách nhiệm với nhân dân, nhất là phải thực hiện được những việc đã nói trước cử tri hôm nay. Tôi mong muốn sự quan tâm ủng hộ thể hiện trong lá phiếu của bà con cử tri./.